

Số: /KH-LĐTĐ&XH

Bắc Giang, ngày tháng 01 năm 2024

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024

Thực hiện Hướng dẫn số 4657/HD-CAT-ANKT-ANCTNB, ngày 28/12/2023 của Công an tỉnh Bắc Giang về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục năm 2024; căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ngành; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Sau đây viết tắt là Sở Lao động - TB&XH) xây dựng Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Đảm bảo an ninh chính trị nội bộ; phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy góp phần phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả trong công tác giữ gìn ổn định an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội góp phần phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trong cơ quan; nâng cao nhận thức về công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cho cán bộ, công nhân viên, người lao động tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

3. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của đơn vị về bảo vệ ANTT; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động về âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, kiên quyết không để phát sinh tội phạm trong cơ quan.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo

vệ An ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Quốc gia, trọng tâm là: Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/10/2014 của Chính phủ về “Biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội”; Chỉ thị số 03/CT-BCA-V28 ngày 03/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới”; Thông tư số 124/2021/TT - BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 26/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường bảo đảm ANTT an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh”; Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND; Quyết định số 1098/QĐ-BCĐ... Trong đó, tăng cường rà soát chính trị nội bộ về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay, kịp thời phát hiện cán bộ có những vi phạm; thẩm định tiêu chuẩn chính trị những trường hợp trước khi giới thiệu vào quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, bố trí bộ phận thiết yếu cơ mật theo phân cấp quản lý cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm quy định của Đảng, nhà nước về công tác cán bộ.

2. Đảm bảo an toàn, An ninh chính trị nội bộ

Thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước liên quan lĩnh vực Lao động – xã hội. Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp liên ngành số 2021/QCPH-LN, ngày 31/7/2017 giữa Sở Lao động TB&XH, Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở ngoại vụ, Sở Kế hoạch và đầu tư, Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Bắc Giang về quản lý hoạt động xuất khẩu lao động, du học trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Trong đó trọng tâm phối hợp thanh, kiểm tra thực hiện pháp luật về XKLD và du học; trao đổi thông tin liên quan An ninh chính trị nội bộ và trật tự an toàn xã hội; Kế hoạch số 01/KH-CAT LTĐB&XH ngày 12/12/2019 giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với Công an tỉnh trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, đảm bảo TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm và lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Đảm bảo an ninh, an toàn việc triển khai các chương trình, dự án nước ngoài, quản lý đoàn ra nước ngoài, đoàn nước ngoài vào theo quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh; thực hiện nghiêm Quyết định số 82/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động xuất, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

3. Thực hiện nghiêm Luật bảo vệ Bí mật nhà nước

Thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ Bí mật nước và các văn bản có liên quan. Đảm bảo an toàn trong quá trình soạn thảo, lưu giữ, bảo quản, bàn giao các tài liệu BMNN thuộc lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội. Tổ chức quán triệt cho cán bộ, công nhân viên, người lao động nắm chắc và vận dụng đúng danh mục BMNN của bộ, ngành có liên quan trong soạn thảo, phát hành, lưu giữ tài liệu thuộc BMNN. Thực hiện việc ký cam kết bảo vệ bí mật nhà nước.

4. Nâng cao ý thức phòng, chống các loại tội phạm

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, phòng ngừa, tố giác tội phạm; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác; giữ gìn trật tự giao thông, trật tự công cộng, an toàn phòng cháy, chữa cháy; xây dựng, bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế, nội quy công tác bảo vệ cơ quan. Khi phát hiện đơn thư, tờ rơi, tài liệu có nội dung xấu không in sao, tán phát, kịp thời thu gom, niêm phong gửi Bộ phận bảo vệ chính trị nội bộ của Sở để chuyển đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy (qua Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ) hoặc Công an tỉnh (qua Phòng An ninh Chính trị nội bộ).

Thực hiện tốt công tác phòng, chống các loại tội phạm trong tình hình mới. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực phòng ngừa, tố giác tội phạm; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Thực hiện tốt công tác bảo vệ an toàn tài sản, phòng chống cháy nổ trong cơ quan, đơn vị bằng các biện pháp: xây dựng, bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế, nội quy quy định của cơ quan; nội quy công tác bảo vệ; rà soát kiện toàn đội ngũ bảo vệ, đội PCCC cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an, đơn vị đóng quân trên địa bàn đơn vị thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

III. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP TỔ CHỨC XÂY DỰNG PHONG TRÀO

1. Tổ chức công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước,

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo vệ An ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực phòng ngừa, tố giác tội phạm; kiên quyết đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

3. Tiếp tục củng cố, duy trì và phát huy các mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường như mô hình: “3 không” (không khói thuốc, không vi phạm Luật giao thông đường bộ, không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội); Đội tự quản đảm bảo ANTT và tài sản cơ quan. Xây dựng và phát huy các mô hình liên kết an toàn về ANTT như mô hình: Cụm An ninh liên hoàn; Cụm An ninh liên cơ quan... Kịp thời biểu dương những gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm.

4. Nội dung của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phải gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội của Ngành, địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm triển khai, quán triệt tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại phòng, đơn vị mình về nội dung Kế hoạch này.

2. Định kỳ 06 tháng, 01 năm các phòng, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch; gửi về Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- BBT Website;
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Văn Hà